



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## ไปรษณีย์ไทยขายลำไยเคลิเวอร์

### สนับสนุนสหกรณ์การเกษตรประจวบฯ จำกัด จังหวัดลำพูนขยายช่องทางการตลาด

จังหวัดลำพูน ถือเป็นแหล่งผลิตลำไยที่สำคัญของประเทศ ในแต่ละปีมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยเฉพาะในปีนี้อากาศว่าผลผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัว เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลทำให้เกษตรกรต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ พร้อมวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาด เพื่อเร่งระบายลำไยออกนอกแหล่งผลิตได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรในที่สุด

สหกรณ์การเกษตรประจวบฯ จำกัด จังหวัดลำพูน เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กระดับตำบล มีพื้นที่ดำเนินงาน 9 หมู่บ้านในตำบลประจวบฯ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกลำไยถึง 4,700 ไร่ ซึ่งเป็นของสมาชิกสหกรณ์เกือบ 400 คน ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 7 ปี สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิก โดยไม่ได้มุ่งหวังกำไร เป้าหมายสำคัญคือการแก้ไขปัญหาผลผลิตลำไยของเกษตรกร

นางมาลี เปรมมณี ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการลำไยในฤดูกาลผลผลิตปี 2554 นี้ว่า ในปีนี้คาดว่าสหกรณ์จะสามารถรวบรวมผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 700 ตัน ซึ่งได้เริ่มเปิดจุดรวบรวมผลผลิตตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมานี้ ซึ่งถือเป็นช่วงต้นฤดู รวบรวมลำไยจากสมาชิกไปแล้วกว่า 120 ตัน ส่งขายให้กับห้างเทสโก้โลตัสและบริษัทส่งออกต่างประเทศ เวียดนาม ซึ่งถือเป็นคู่ค้าที่ได้ดำเนินธุรกิจร่วมกันมานานหลายปี และยังมีพ่อค้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนใจจะสั่งซื้อลำไยจากสหกรณ์ เพื่อส่งไปที่ตลาดในอำเภอเวียงสระด้วย

การขยายตลาดรองรับผลผลิตลำไย ได้ทำควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์พัฒนากระบวนการผลิตลำไยให้ได้มาตรฐาน GAP ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 90 % ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต ตามหลักวิชาการเกษตร ทำให้สหกรณ์มีความมั่นใจในเรื่องคุณภาพของลำไย และสามารถเปิดตลาดใหม่ ๆ ขณะนี้สหกรณ์ได้รับการติดต่อจากหัวหน้าไปรษณีย์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ให้ความสนใจที่จะสนับสนุนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายลำไยให้แก่สหกรณ์ โดยจะนำไปขายในโครงการอิมพอร์ตทั่วไป ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นการจำหน่ายลำไยถึงบ้านแบบเดลิเวอรี่ ซึ่งได้มีการทดลองทำธุรกิจดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2553 ที่ผ่านมานี้ในช่วงปลายฤดูกาลผลผลิต และส่งจำหน่ายผ่านระบบไปรษณีย์จำนวน 4 ตัน

สำหรับแผนดำเนินการจำหน่ายลำไยผ่านไปรษณีย์ในปี นี้ เบื้องต้นได้มีการตกลงว่าทางไปรษณีย์จังหวัดลำพูนจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายผลผลิตลำไย โดยมีสหกรณ์การเกษตรประจวบฯ จำกัด เป็นผู้รวบรวมลำไยจากสมาชิก แล้วนำมาอบกัมมะถัน ก่อนจะคัดคุณภาพเลือกเฉพาะเกรด AA ซึ่งถือเป็นเกรดระดับพรีเมียม บรรจุลงกล่องที่มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก เหมาะกับการขนย้ายสินค้า ทำให้รักษาคุณภาพลำไยได้อย่างดีก่อนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งกล่องบรรจุลำไยจะมีปริมาณกล่องละ 5 กิโลกรัม โดยทางไปรษณีย์จังหวัดลำพูนจะมารับสินค้าถึงที่สหกรณ์ จำนวนขึ้นต่ำนวันละ 723 กล่อง สำหรับการรักษาคุณภาพลำไย ทางสหกรณ์รับประกันในเรื่องคุณภาพลำไยทุกกล่องที่ส่งถึงมือผู้บริโภค จะมีความสด สะอาด รสชาติหวานอร่อยเหมือนได้มาชิมถึงสวนของเกษตรกร และสามารถเก็บรักษาได้นานนับสัปดาห์ ซึ่งบนกล่องบรรจุลำไยจะมีโลโก้ของสามหน่วยงาน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรประจวบฯ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้สนับสนุนและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าด้วย

ด้านนายปรีชา กันธิยะ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดลำพูน กล่าวถึงความร่วมมือในการจำหน่ายลำไยกับสหกรณ์การเกษตร ประดู่ป่า จำกัด ว่า สนใจที่จะทำการตลาดให้แก่ลำไยของสหกรณ์ เนื่องจากเห็นว่า เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ และอยากช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิตสู่ตลาดให้ถึงมือผู้บริโภค และเห็นว่าไปรษณีย์มีระบบขนส่งที่ได้อยู่แล้ว จึงนำเสนอต่อผู้บริหารของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำลำไยเข้าร่วมโครงการอิมพอร์ตทั่วไทย เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สั่งซื้อลำไยผ่านทางไปรษณีย์ โดยตั้งเป้าว่าในปีนี้จะสามารถจำหน่ายลำไยได้ไม่น้อยกว่า 70 ตัน

การสั่งซื้อลำไยผ่านไปรษณีย์ จะจัดส่งลำไยให้ถึงบ้านหรือสำนักงานได้ โดยไม่จำกัดจำนวนในการสั่งซื้อ สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งคนที่อยู่ภูเก็จะส่งลำไยให้ญาติพี่น้องในกรุงเทพหรือจังหวัดใดก็ได้ เพียงแค่แจ้งที่อยู่ปลายทาง พร้อมชำระเงินค่าลำไยและค่าจัดส่ง ทางไปรษณีย์จะดำเนินการส่งลำไยจากสหกรณ์และจัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ได้ทันที โดยกำหนดว่าในวันรุ่งขึ้น ลำไยจะถูกจัดส่งมายังบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ และจะเร่งกระจายถึงมือลูกค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลทันทีในวันเดียวกัน และจะส่งถึงคนในภาคใต้ ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกในวันถัดไป ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 วันนับจากวันที่รถไปรษณีย์ขนลำไยที่แพ็คใส่กล่องบรรจุออกมาจากสหกรณ์

จากการทดลองทำธุรกิจส่งลำไยผ่านระบบไปรษณีย์ปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค ซึ่งลูกค้ามีตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับบน ทุกสาขาอาชีพ ทั้งข้าราชการ พนักงานบริษัท เจ้าของธุรกิจ ตำรวจ และศูนย์ราชการ และได้ประเมินศักยภาพของสหกรณ์แล้ว เห็นว่าสหกรณ์สามารถผลลำไยได้มีคุณภาพตรงตามความต้องการ และคุ้มค่างับราคาที่ลูกค้าสั่งซื้อ ซึ่งไปรษณีย์จังหวัดลำพูนคาดหวังที่จะสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรประดู่ป่า จำกัด เป็นที่หนึ่งของจังหวัดลำพูนที่สามารถผลิตและจำหน่ายลำไยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะมีการประชาสัมพันธ์โครงการจำหน่ายลำไยผ่านระบบไปรษณีย์อย่างเต็มรูปแบบ โดยจะแจกจ่ายใบปลิวไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งข้อแตกต่างกับการทำธุรกิจส่งไปรษณีย์กับการส่งลำไย คือความพิถีพิถันในการดูแลสินค้าก่อนจะส่งถึงมือผู้บริโภค และอยากมีส่วนร่วมในการช่วยยกระดับคุณภาพและราคาผลผลิตลำไยของจังหวัดลำพูนให้สูงขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจจะสั่งซื้อลำไยผ่านไปรษณีย์ โดยจะเปิดรับคำสั่งซื้อระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2554 ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของโครงการอิมพอร์ตทั่วไทย 1545 และที่ทำการไปรษณีย์จำนวน 118 แห่งทั่วประเทศ

ได้รับโอกาสจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตลำไยส่งจำหน่ายผ่านโครงการอ้อยทั่วไทย โดยไปรษณีย์เป็นสื่อกลางในการรับออเดอร์เพื่อจัดส่งถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ พร้อมการรันตีในเรื่องคุณภาพผลผลิต คัดเฉพาะเกรดพรีเมียม สนใจสั่งซื้อทางหมายเลข 1545 หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2554 นี้

นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยถึงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลผลิตลำไยของสหกรณ์การเกษตรประดู่ป่า จำกัด จังหวัดลำพูน ในฤดูกาลผลิตปี 2554 นี้ว่า ปริมาณผลผลิตลำไยในปีนี้อาจจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสหกรณ์ได้ตั้งเป้าว่าจะสามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกได้ไม่น้อยกว่า 700 ตัน ซึ่งขณะนี้ถือเป็นช่วงต้นฤดูผลผลิต และสหกรณ์ได้เปิดจุดรวบรวมผลผลิตแล้วกว่า 120 ตัน โดยส่งจำหน่ายให้กับห้างเทสโก้โลตัส และบริษัทส่งออกไปประเทศเวียดนาม รวมถึงได้รับการประสานจากพ่อค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสั่งซื้อไปจำหน่ายที่ตลาดในอำเภอเวียงสระด้วย

สำหรับในปีนี ทางสหกรณ์การเกษตรประดู่ป่า จำกัด ยังได้รับโอกาสดีจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยเพื่อส่งสินค้าป้อนเข้าสู่โครงการอ้อยทั่วไทย ซึ่งเป็นสหกรณ์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากทางไปรษณีย์ไทยมีความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพผลผลิตที่จะส่งจำหน่ายให้กับผู้บริโภคที่สั่งซื้อผ่านทางไปรษณีย์ เพราะสมาชิกสหกรณ์มีการพัฒนากระบวนการผลิตลำไยเข้าสู่มาตรฐาน GAP และสามารถคัดผลผลิตในเกรดพรีเมียมส่งให้กับผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพและราคาลำไยให้สูงขึ้น โดยลูกค้าที่สั่งซื้อลำไยทางไปรษณีย์เป็นลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน และมีทุกสาขาอาชีพ ทั้งข้าราชการ พนักงานบริษัท เจ้าของธุรกิจ ในปีนี้ทางสหกรณ์ได้สั่งทำกล่องบรรจุลำไยที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรงในการขนส่งและรักษาคุณภาพลำไยให้สดใหม่จนถึงมือลูกค้า รวมทั้งมีการพิมพ์ตราสัญลักษณ์ของสหกรณ์ที่ชัดเจน มีขนาดที่สามารถบรรจุลำไยได้กล่องละ 5 กิโลกรัม เมื่อดันทางไปรษณีย์ได้กำหนดปริมาณการสั่งซื้อลำไยจากสหกรณ์การเกษตรประดู่ป่า จำกัด ไม่น้อยกว่า 723 กล่องต่อวัน

ด้านนายปรีชา กันธิยะ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยถึงความร่วมมือในการซื้อขายลำไยผ่านทางไปรษณีย์กับสหกรณ์การเกษตรประดู่ป่า จำกัด ว่า ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องคุณภาพลำไยของจังหวัดลำพูนว่าเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อย และอยากช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิตสู่ตลาดให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง จึงได้ติดต่อกับทางสหกรณ์ เพื่อให้ผลผลิตลำไยป้อนให้กับโครงการอ้อยทั่วไทย ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เนื่องจากไปรษณีย์มีระบบขนส่งพัสดุและสินค้าอยู่แล้ว หากสามารถช่วยเกษตรกรในการขยายช่องทางการจำหน่ายก็นับเป็นเรื่องที่ดี จึงได้ทดลองสั่งซื้อตั้งแต่ปี 53 ที่ผ่านมา โดยนำเข้าสู่โครงการอ้อยทั่วไทย ส่งลำไยให้ประชาชนที่สั่งซื้อถึงบ้าน ซึ่งในปีนี้ได้ขยายช่องทางการสั่งซื้อ โดยสามารถสั่งซื้อได้ทางอ้อยทั่วไทย โทร. 1545 หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2554 นี้

ทั้งนี้ คาดว่าในปีนี้ การจำหน่ายลำไยทางไปรษณีย์จะมีปริมาณไม่น้อยกว่า 70 ตัน และยังสามารถตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายลำไยของสหกรณ์การเกษตรประจวบ จำกัด ให้มีความเข้มแข็ง และเชื่อมั่นว่า หากสหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงแล้ว โอกาสต่อไป สหกรณ์สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการสั่งซื้อลำไยจากสหกรณ์อื่น ๆ มาส่งขายให้กับทางไปรษณีย์ได้ โดยสหกรณ์ทำหน้าที่ตัวกลางในการควบคุมและคัดคุณภาพ และเป็นต้นแบบในการช่วยสนับสนุนสหกรณ์อื่น ๆ ต่อไป